

**NGÀNH THUẾ**

# Chủ động thu ngân sách ngay từ đầu năm

Năm 2018, ngành Thuế thực hiện thu ngân sách với dự toán Bộ Tài chính giao 6.391,5 tỷ đồng. Để hoàn thành dự toán, ngay từ đầu năm, ngành đã chủ động triển khai thực hiện các giải pháp với mục tiêu thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước.



Các doanh nghiệp tích cực đầu tư, phát triển sản xuất để tăng thu cho ngân sách.

Ảnh: THU THỦY

Năm 2018, ngành Thuế thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do một số nguồn thu lớn trên

địa bàn sụt giảm, một số doanh nghiệp lớn đã nộp trước số thuế phát sinh phải nộp trong năm 2018, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp còn

gặp nhiều khó khăn... Ông Nguyễn Quyết Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Thái Bình cho biết: Để giúp

tính hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trong năm 2017, Công ty đã nộp trước số thuế phát sinh năm 2018 là 50 tỷ đồng, chính vì thế tổng số thuế năm 2017 Công ty nộp vào ngân sách nhà nước 260,748 tỷ đồng, tăng 50,748 tỷ đồng so với kế hoạch. Trong khi đó, từ năm 2013 đến nay Công ty lại không được mở mới một cửa hàng kinh doanh xăng dầu nào do còn gặp khó khăn về mặt bằng, vì vậy đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch tăng sản lượng bán lẻ xăng dầu của Công ty.

Cùng chung khó khăn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen rất tích cực phát triển sản xuất, điều chỉnh chiến lược sản xuất, kinh doanh, chính sách bán hàng cho phù hợp, đáp ứng kịp thời thị hiếu người tiêu dùng. Ông Trần Văn Trà, Phó Tổng giám đốc Công ty chia sẻ: Do đặt địa điểm ở tỉnh nông nghiệp, thị trường tiêu thụ sản phẩm lại chủ yếu ở tỉnh ngoài nên việc vận chuyển tốn kém rất nhiều chi phí đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Lường trước khó khăn, ngay từ đầu năm, ngành Thuế đã chủ động chỉ đạo các đơn vị rà soát các khoản thu, sắc thuế phát sinh trên địa bàn, đánh giá những yếu tố tác động làm tăng, giảm thu, những lĩnh vực còn thất thu, có tiềm năng khai thác tăng thu, các nguồn thu mới phát sinh từ đó có giải pháp thu đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh còn chủ

Đề tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, thời gian tới, các sở, ngành - đặc biệt là ngành Thuế cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục về thuế như kê khai thuế, nộp thuế điện tử, giải quyết hoàn thuế; giúp các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ngân hàng; có các chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư...

(Ông Đỗ Văn Vê, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh)

động tham mưu UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành triển khai các giải pháp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế; tham mưu UBND tỉnh tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp có số nộp ngân sách lớn, qua đó tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, từ đó phát sinh số nộp cho ngân sách nhà nước. Công tác thu nợ và cưỡng chế nợ thuế cũng được ngành Thuế chú trọng triển khai thực hiện. Ngoài việc phối hợp với Công an tỉnh thu nợ thuế đối với các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh còn nợ thuế, ngành Thuế còn thường xuyên rà soát các khoản nợ thuế của từng đơn vị để

có biện pháp đôn đốc và xử lý cho phù hợp, đồng thời thực hiện công khai danh sách các đơn vị nợ đọng thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra, ngành Thuế còn tổ chức các hội nghị tổng kết chuyên đề như: thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra nội bộ, thu nhập cá nhân, kê khai thuế, quản lý nợ, tuyên truyền hỗ trợ để đánh giá những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, chỉ ra những nguyên nhân và biện pháp khắc phục, từ đó nâng cao hiệu quả công tác thu ngân sách trong toàn ngành. Đồng thời, phát động sâu rộng các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ở mức cao nhất, bảo đảm tiến độ thu từng tháng, từng quý trên cơ sở đó hoàn thành chỉ tiêu thu cả năm.

MINH HƯƠNG

**Đến ngày 31/3:**

- Tổng thu nội địa thực hiện 1.015 tỷ đồng, trong đó tổng thu tính cân đối 1.005,8 tỷ đồng, đạt 15,7% dự toán, bằng 77% so với cùng kỳ năm 2017
- Nếu trừ tiền sử dụng đất, số thu từ thuế và phí 804,2 tỷ đồng, đạt 15,5% dự toán, bằng 84,3% so với cùng kỳ năm 2017

**TIỀN HẢI**

# Tập trung xuống giống thủy sản

Vụ nuôi trồng thủy sản năm nay, Tiền Hải phần đầu diện tích nuôi trồng đạt trên 4.786ha. Thời điểm này, các hộ nuôi trồng thủy sản của huyện đang khẩn trương thả giống, bảo đảm theo đúng kế hoạch, phần đầu đạt giá trị kinh tế cao.

Tại vùng chuyển đổi nuôi trồng thủy sản xã Đồng Hải, bà con nông dân đang khẩn trương thả giống đúng khung thời vụ nuôi trồng của HTX để ra. Theo anh Đỗ Văn Thiêm, thôn Thành Long, với diện tích 8.000m<sup>2</sup> chia làm 6 ao, anh thả gần 5 triệu con tôm thẻ chân trắng giống. Mỗi khi vào vụ nuôi trồng thủy sản anh Thiêm đều đầu tư kỹ lưỡng để đảm bảo ao đầm, trước khi thả tôm giống anh Thiêm đã vệ sinh ao rất kỹ bằng cách sử dụng vôi bột rải đáy ao. Hàng ngày theo dõi diễn biến môi trường nước bảo đảm yếu tố thích hợp cho con giống phát triển. Hiện nay, chính quyền các địa phương trong huyện cũng tích cực tập trung tuyên truyền bà con nông

dân thực hiện tốt việc thả con giống theo lịch thời vụ để ra. Để bảo đảm xuống giống nuôi trồng thủy sản vụ xuân hè, ngay từ đầu vụ, UBND xã Nam Phú đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các hộ nuôi cải tạo, vệ sinh ao nuôi, dùng vôi bột để khử trùng, diệt khuẩn sau đó phơi đáy ao, dẫn nước thau rửa hệ thống ao để hạn chế dịch bệnh. Khuyến cáo hộ dân chọn cơ sở cung cấp giống có uy tín mua giống. Mở các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật nuôi trồng thủy sản cho các hộ nông dân. Cán bộ chuyên môn thường xuyên phối hợp với các hộ nuôi thủy sản giám sát chặt chẽ diễn biến môi trường vùng nuôi thủy sản sau khi thả con giống. Tuyên truyền khuyến khích người dân tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm.

Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiền Hải cho biết:

Những năm gần đây, do biến đổi khí hậu, thời tiết luôn diễn biến thất thường, làm cho sức đề kháng của con giống thủy sản sau khi thả dễ bị sốc nhiệt, nhiễm vi khuẩn, vi rút gây chết, đặc biệt dịch đốm trắng trên tôm. Do đó, để bảo đảm vụ nuôi trồng giành thắng lợi, Tiền Hải đã tăng cường cán bộ xuống cơ sở khuyến cáo các hộ nuôi thủy sản thường xuyên kiểm tra các yếu tố môi trường trong ao, vùng nuôi, tình trạng sức khỏe của các đối tượng nuôi. Giám sát chặt chẽ nguồn nước cấp vào ao nuôi cần phải được xử lý trước khi thả con giống. Ngoài ra, các hộ cần tính toán cụ thể mật độ thả con giống vừa phải, bảo đảm hợp lý. Nhằm hạn chế các tác nhân dịch bệnh xảy ra gây hại trong nuôi trồng thủy sản, ngay từ đầu vụ nuôi, Tiền Hải đã chỉ đạo các HTX tổ chức nạo vét mương máng đầu tư sửa chữa hệ thống cống đê xuống cấp, bảo đảm hệ thống thủy lợi được



Hộ nuôi trồng thủy sản xã Nam Phú (Tiền Hải) thả tôm thẻ chân trắng giống.

vận hành phù hợp với từng giai đoạn sản xuất phù hợp với tốt cho nông dân nuôi trồng thủy sản. Tiền Hải đã cấp hơn 6.200kg hóa chất chlorine để các địa phương xử lý môi trường ao nuôi tại vùng chuyển đổi. Nhìn chung năm nay, bà con chủ trọng hơn tới công tác quản lý vùng nuôi an toàn, đầu tư trang thiết bị nuôi thủy sản theo công nghệ mới. Huyện khuyến cáo hộ nuôi cần chú trọng kiểm soát chặt chẽ nguồn con giống bảo đảm chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng và tuân thủ mật độ thả nuôi theo hướng

dẫn. Bà con nông dân cần thực hiện tốt lịch thời vụ thả giống, quy trình kỹ thuật nuôi, phòng tránh một số bệnh gây hại. Tiền Hải cũng phối hợp với ngành chuyên môn cấp trên kiểm tra các cơ sở kinh doanh thức ăn, thuốc, hóa chất, yêu cầu bảo đảm điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật, không bán các loại hóa chất, kháng sinh cấm trong nuôi trồng thủy sản. Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở và thông qua các hội nghị, hội thảo về tác hại và các biện pháp phòng, chống dịch

bệnh thủy sản. Nâng cao nhận thức đối với các hộ nuôi thủy sản về tác hại của dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản, cam kết thực hiện "3 không" là không giấu dịch, không xả thải nước ao, đầm có mầm bệnh ra môi trường, không vứt bừa bãi xác thủy sản bệnh, chết ra môi trường xung quanh. Hướng dẫn người nuôi thực hiện tốt các quy định trong nuôi trồng thủy sản, phòng, chống dịch bệnh thủy sản; giám sát chặt chẽ quá trình xử lý hóa chất khi phát sinh dịch bệnh.

MANH THẮNG

## ► Bãi bỏ Quyết định sửa đổi một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất

(chinhphu.vn) Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 387/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 2621) về sửa đổi một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

Quyết định số 387/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (10/4/2018). Đối với các hợp đồng tín dụng do các ngân hàng đã ký với khách hàng thuộc đối tượng ưu đãi tại Quyết định số 2621 trước ngày 10/4/2018 thì tiếp tục được thực hiện đến khi kết thúc hợp đồng theo cơ chế ưu đãi tại Quyết định số 2621.

Ngân sách nhà nước bố trí cấp bù cho các ngân hàng để tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký kết cho đến khi hợp đồng được tất toán. Quy trình thực hiện cấp bù tiếp tục được áp dụng theo Thông tư số 199/2009/TT-BTC ngày 13/10/2009 của Bộ Tài chính.

## ► Áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

(nhandan.com.vn) Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa có ý kiến về việc áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ.

Theo đó, việc áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ từ ngày 1/1/2012 đến trước ngày 1/9/2016, Bộ Tài chính xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có hiệu lực thực hiện trong giai đoạn này. Từ ngày 1/9/2016 trở đi, Bộ Tài chính thực hiện theo đúng quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016. Trường hợp phát sinh vướng mắc, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp có quan liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.



## ► Doanh nghiệp lạc quan về tình hình sản xuất trong quý II/2018

(nhandan.com.vn) Theo kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo do Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa thực hiện, có 33% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh quý I năm nay chuyển biến tốt hơn so quý IV/2017; 24,6% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn và 42,4% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất, kinh doanh ổn định.

Dự kiến tình hình sản xuất, kinh doanh quý II/2018 so với quý I vừa qua, có 55,7% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; 33,9% số doanh nghiệp cho rằng sẽ ổn định và chỉ 10,4% số doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh sẽ khó khăn hơn. Bên cạnh đó, hơn 90% số doanh nghiệp dự báo sẽ giữ ổn định hoặc tăng khối lượng sản xuất cũng như số đơn hàng xuất khẩu trong quý II/2018.



**VŨ THƯ**

# Hệ thống đê điều, thủy lợi trước mùa mưa bão

Vũ Thư hiện có trên 100km đê các cấp (36km đê cấp II, 22km đê cấp III, còn lại là đê cấp IV và đê bồi dần cũ). Trước mùa mưa bão năm 2018, huyện đã thành lập các đoàn kiểm tra đánh giá hiện trạng công trình đê điều, thủy lợi. Qua kiểm tra thực tế cho thấy các công trình đê, kè, cống đều có bản ổn định, phát huy tốt tác dụng, đủ khả năng chống lũ so với mức nước thiết kế. Trong đó, tuyến đê hữu Trạ Lý từ K0 đến K22+400 có bản đã đủ cao trình. Mặt đê

rộng từ 4 - 5m, nhỏ hơn so với yêu cầu thiết kế từ 2 - 3m, hiện đã được rải đá cấp phối. Tuy nhiên, qua nhiều năm sử dụng, do tác động trực tiếp của thiên nhiên và do tình trạng xe quá tải chở vật liệu xây dựng thường xuyên hoạt động đã phá vỡ kết cấu bề mặt, tạo ra nhiều ổ gà và rãnh đọng nước, gây khó khăn cho việc đi lại. Tuyến đê tả Hồng Hà II đoạn từ K150 đến K185+650 nhiều đoạn còn thiếu chiều cao, mặt cắt ngang nhỏ, mái đê dốc. Trên các tuyến đê hiện có

hơn 30km kè bờ và 29 cống dưới đê. Theo đánh giá của các đoàn kiểm tra, địa số kè đã được nâng cấp, chèn và mái kè ổn định. Hiện còn kè Vũ Đoài, kè Ngoại Lãng và kè Tân Thành II bãi dính kè hẹp, mái kè xô tụt mất đá cục bộ nhiều đoạn. Hệ thống cống dưới đê được bảo dưỡng định kỳ nên chất lượng tương đối bảo đảm. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn trên 20 điểm gác nước xây dựng từ những năm 1970 hiện đã xuống cấp nghiêm trọng...

Để bảo đảm an toàn các công trình trong mùa mưa bão, thời gian qua, các xã trên địa bàn huyện đã tích cực phối hợp với Hạt Quản lý đê điều tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ đê, công trình thủy lợi. Theo đánh giá của các đoàn kiểm tra, nhìn chung nhân dân các xã ven đê đã chấp hành tốt Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai. Tuy nhiên, tại một số xã vẫn còn xảy ra tình trạng người dân tự ý xây nhà, hàng quán trong phạm vi 5m sát chân đê, mái đê phía sông và phía trong đê. Tình trạng xây dựng công trình ngoài bãi sông và trong hành lang thoát lũ vẫn xảy ra tại các xã Vũ Tiến, Vũ Đoài, Vũ Văn, Xuân Hòa. Bên cạnh đó, tình trạng chất thải vật liệu xây dựng lên đỉnh kè, mái, cơ đê với khối lượng lớn và tình trạng xe cơ giới chở hàng vượt quá tải trọng

cho phép thường xuyên hoạt động đã gây hư hỏng mặt đê. Tình trạng đổ rác thải lên mái, mái, cơ đê và hành lang bảo vệ đê vẫn xảy ra tại các xã Đông Thanh, Việt Hùng, Hiệp Hòa, Phúc Thành.

Ông Phạm Văn Khàng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vũ Thư cho biết: Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, ngày từ đầu tháng 3/2018, huyện đã cùng các xã có đê rà soát, xác định trọng điểm xung yếu và xây dựng phương án bảo vệ công trình. Trong đó, xác định một số trọng điểm xung yếu như kè Tân Thành I, kè Tân Thành II, cống An Điện, cống Phú Chủ, đê Thái Hạc... Để bảo đảm an toàn hệ thống đê, thủy lợi mùa mưa bão, Vũ Thư đề nghị các cấp, các ngành khẩn trương bố trí kinh phí để tu bổ, sửa chữa mặt

đê, đặc biệt là các đoạn từ K179 đến K183+300 thuộc địa phận các xã Vũ Đoài, Việt Thuận, Vũ Văn. Ngoài ra, xử lý khẩn cấp kè Vũ Đoài và một số điểm gác nước thuộc địa phận xã Đông Thanh, Tân Phong, Việt Hùng, Nguyễn

Xá... Bên cạnh đó, huyện cũng yêu cầu các xã có đê khẩn trương rà soát, tổng hợp tình hình vi phạm Luật Đê điều trên địa bàn, kiên quyết xử lý dứt điểm, đúng quy định các trường hợp vi phạm còn tồn đọng, những hoạt động không được cấp

phép hoặc sai phép ảnh hưởng đến an toàn đê điều, cần trở tiêu thoát lũ; tổ chức kiểm tra thường xuyên, có biện pháp ngăn chặn kịp thời các trường hợp tái vi phạm và vi phạm mới phát sinh.

PHẠM HƯNG



Mặt đê tả Hồng Hà II, đoạn qua địa phận các xã Vũ Đoài, Việt Thuận, Vũ Văn xuống cấp nghiêm trọng gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông.